



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ 12/2563

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIS และกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยมีชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 7 ชุดโครงการ จากทั้งหมด 54 ชุดโครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดโครงการมานำเสนอรายละเอียดของข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากเป้าหมายและกรอบการวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) โจทย์วิจัยตรงตามประกาศทุน (เน้นการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดกับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรในจังหวัดที่สำคัญและมีผลกระทบต่อคนจำนวนมาก) 2) ความชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน 3) ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยในการตอบโจทย์วิจัย รวมทั้งกระบวนการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ 4) ความเหมาะสมและศักยภาพของทีมวิจัย ทุนเดิมในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และมีแนวทางการสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ

ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตั้งเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะได้ประสานงานกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป อนึ่งข้อเสนอโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลการไปยังหัวหน้าชุดโครงการรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและหน่วยงาน	ชื่อโครงการ
1	1707440	รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และ อุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรี สะเกษ
2	1717525	ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค่างาม มหาวิทยาลัยพะเยา	การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไก ทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2
3	1717549	ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย	การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
4	1717592	ผศ.ดร.สายชล ชุตเจื้อจิ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	การจัดการความต้องการตลาดสำหรับผลผลิตทาง การเกษตรของกลุ่มเกษตรกรฐานราก ด้วยกลไกการจัดการ สินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างสู่ระบบ ตลาดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์